

Số: 23

Ngày 14/6/2021

Bản tin hàng tuần  
ra ngày thứ Hai

# VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

## VĂN BẢN MỚI

1. Phụ cấp đến 150.000 đồng/ngày cho cán bộ y tế trực tiếp tiêm vắc xin phòng Covid-19.
2. Doanh nghiệp đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trước 01/01/2015 được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp.
4. Nhà chung cư phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn chịu lực và tuổi thọ thiết kế.
5. Những nội dung mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa.
6. Trục ban phòng, chống thiên tai là công việc phải thực hiện thường xuyên 24/24 giờ.
7. Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV.

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính lần 2.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam?
2. Nguyên tắc quản lý tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam?
3. Quy định về thẩm quyền quyết định chi của Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam?
4. Việc Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi của Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam được thực hiện như thế nào?

## VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

### **1. PHỤ CẤP ĐẾN 150.000 ĐỒNG/NGÀY CHO CÁN BỘ Y TẾ TRỰC TIẾP TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19**

Ngày 08/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021

Theo đó, Chính phủ thống nhất một số nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tháng 5, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng và 5 tháng đầu năm 2021, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 – 2025 là một số nội dung trọng tâm trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa qua.

Cụ thể, Chính phủ chủ trương thực hiện phương châm “vắc xin + 5K”, đẩy mạnh việc tiêm vắc xin. Đồng ý áp dụng mức phụ cấp đặc thù 7.500 đồng/liều tiêm (tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày) đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Chương trình tiêm chủng miễn phí tại các cơ sở y tế công lập. Bồi dưỡng chống dịch 200.000 hoặc 300.000 đồng/người/ngày theo từng nhiệm vụ và 120.000 đồng/người/ngày đối với học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường đào tạo hệ trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế không hưởng lương ngân sách tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19. Số ngày hưởng: tính theo số ngày thực

tế tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Chính phủ kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tích cực tham gia đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19; cùng chung sức, đồng lòng huy động tổng hợp mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi chiến lược vắc-xin, góp phần sớm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Về tình hình kinh tế, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng tăng 1,29% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng tín dụng đạt 4.67%, thu ngân sách nhà nước đạt gần 50% dự toán năm. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 5 tháng ước tăng 9,9%.

Trong kỳ họp, Chính phủ cũng đồng ý nội dung Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030, giao Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị xin chủ trương trước khi trình Quốc hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/6/2021.

### **2. DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRƯỚC 01/01/2015 ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**

Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP về việc bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Cụ thể, doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trước ngày 01/01/2015 mà thu nhập từ dự án này chưa được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp đã hưởng hết ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện ưu đãi khác thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Thời gian ưu đãi còn lại được xác định bằng thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trừ đi số năm miễn thuế, số năm giảm thuế, số năm hưởng thuế suất ưu đãi đã được hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác.

Trường hợp thực hiện theo quy định tại Nghị định này (kể cả trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện thanh tra, kiểm tra) dẫn đến giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền chậm nộp (nếu có) thì người nộp thuế có văn bản đề nghị gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp điều chỉnh giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đã thực hiện kê khai hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra và tiền chậm nộp tương ứng. Sau khi điều chỉnh giảm mà có số tiền thuế, tiền chậm nộp thừa thì thực hiện theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 04/6/2021.

## **VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG**

### **3. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CÁC CẤP**

Ngày 07/6/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn xây

dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương.

Theo đó, việc xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương được thực hiện theo các bước như sau: Rà soát, thu thập tài liệu; điều tra, khảo sát số liệu cơ bản; xác định, đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp; Xây dựng dự thảo kế

hoạch phòng, chống thiên tai; lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan; tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo; ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai: Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt, ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai của cấp mình.

Trong đó, kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh phải bao gồm các nội dung chính sau: Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch; mục đích, yêu cầu phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, chiến lược... các đặc điểm về tự nhiên, dân sinh, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng; đánh giá hiện trạng công tác phòng, chống thiên tai; xác định, đánh giá rủi ro thiên tai gồm: xác định loại hình thiên tai thường gặp, phạm vi, phương pháp, nội dung đánh giá; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai; xác định nguồn lực và tiến độ hằng năm và 05 năm; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai...

Xác định nội dung, biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai và loại thiên tai cụ thể nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, chú ý khu vực nguy hiểm và đối tượng dễ bị tổn thương, cụ thể: Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu (biện pháp công trình và biện pháp phi công trình); biện pháp ứng phó và biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Tập trung xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông thuộc tỉnh; kế hoạch phòng, chống bão mạnh, siêu bão; kế hoạch phòng, chống lũ quét, sạt lở đất; kế

hoạch phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; kế hoạch phòng, chống sạt lở bờ sông do mưa lũ hoặc dòng chảy, sạt lở bờ biển.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/7/2021.

#### **4. NHÀ CHUNG CƯ PHẢI ĐẢM BẢO CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN CHỊU LỰC VÀ TUỔI THỌ THIẾT KẾ**

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng ra Thông tư 03/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư.

Cụ thể, quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều cao 150m hoặc có đến 3 tầng hầm, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp. Đối với nhà chung cư cao trên 150 m hoặc có từ 4 tầng hầm trở lên, thì ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này còn phải bổ sung các yêu cầu kỹ thuật và các giải pháp về tổ chức, về kỹ thuật công trình phù hợp với các đặc điểm riêng về phòng chống cháy của nhà chung cư đó, trên cơ sở tài liệu chuẩn được phép áp dụng theo quy định của pháp luật. Các yêu cầu và giải pháp này phải được thẩm duyệt của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

Cụ thể, nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân,

tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp.

Nhà chung cư và nhà chung cư hỗn hợp phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn chịu lực, ổn định và tuổi thọ thiết kế; không xây dựng nhà trên các vùng có nguy cơ địa chất nguy hiểm, vùng có lũ quét, thường xuyên ngập lụt khi không có biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng. Đồng thời, nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp cần đảm bảo các yêu cầu về an toàn cháy theo QCVN 06:2021/BXD và các quy định liên quan.

Chiều cao phòng cháy chữa cháy (chiều cao PCCC) của nhà được xác định bằng khoảng cách từ mặt đường thấp nhất cho xe chữa cháy tiếp cận tới mép dưới của lỗ cửa (cửa sổ) mở trên tường ngoài của tầng trên cùng, không kể tầng kỹ thuật trên cùng. Khi không có lỗ cửa, thì chiều cao PCCC được xác định bằng một nửa tổng khoảng cách tính từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mặt sàn và đến trần của tầng trên cùng. Trong trường hợp mái nhà được khai thác sử dụng thì chiều cao PCCC của nhà được xác định bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép trên của tường chắn mái.

Ngoài ra, dân số cho nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải được tính toán thống nhất trong toàn bộ các bước lập hồ sơ thiết kế theo quy định, phải xác định phù hợp với chỉ tiêu dân số đã được cơ quan

có thẩm quyền phê duyệt cho dự án đầu tư xây dựng...

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021.

## **5. NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA**

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/6/2021 quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa. Thông tư này quy định về phạm vi giám định tư pháp, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công nhận và đăng tải danh sách, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa. Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa.

Theo đó, giám định viên tư pháp trong lĩnh vực văn hóa phải có bằng đại học một trong các chuyên ngành sau: Mỹ thuật; Mỹ thuật ứng dụng; Nghệ thuật trình diễn; Nghệ thuật nghe nhìn; Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam; Thư viện; Bảo tàng; Luật; Chuyên ngành khác về nghệ thuật và nhân văn có liên quan. Ngoài ra, giám định viên tư pháp lĩnh vực này còn phải có hoạt động chuyên môn thực tế ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp gồm có: Văn bản

đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên; Sơ yếu lý lịch tư pháp; Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2021.

## **6. TRỰC BAN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI LÀ CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN THƯỜNG XUYÊN 24/24 GIỜ**

Ngày 08/6/2021, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ra Quyết định 09/QĐ-TWPCCTT về việc ban hành Quy chế về công tác trực ban, họp và ban hành công điện chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai.

Theo đó, công tác trực ban phòng, chống thiên tai là công việc phải thực hiện thường xuyên 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý, tham mưu phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai các vùng miền trên cả nước, biên giới, hải đảo nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân

Cụ thể, thực hiện trực tổng hợp tại Trung tâm chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai (Văn phòng thường trực Hà Nội) và 02 bộ phận thường trực khu vực miền Trung, Tây Nguyên (tại Đà Nẵng) và khu vực miền Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh); Trục chuyên môn tại các đơn vị; Công tác phòng, chống thiên tai tại hiện trường; Trục lãnh đạo,

thành viên Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc.

Bên cạnh đó, chế độ trực kéo dài từ 8h00 sáng đến khi kết thúc buổi giao ban của ngày hôm sau. Đối với trực thường xuyên, số lượng cán bộ trực ban là 07 người, trong đó: 01 người trực lãnh đạo Văn phòng thường trực; Trưởng ca trực: 01 người; Trục tổng hợp tại phòng trực của Văn phòng thường trực gồm 02 người; 01 người trực cơ sở dữ liệu...

Ngoài ra, khi có các tình huống thiên tai xảy ra, ca trực tổng hợp có trách nhiệm soạn thảo các công điện, văn bản chỉ đạo, trình Lãnh đạo Văn phòng thường trực ban hành hoặc tiếp trình Lãnh đạo Ban Chỉ đạo. Trường hợp thiên tai nghiêm trọng xảy ra vượt quá phạm vi một tỉnh, thành phố hoặc vượt quá khả năng ứng phó, khắc phục hậu quả của địa phương, Bộ, ngành, tham mưu Ban Chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08/6/2021.

## **7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN NHIỄM HIV**

Bộ Y tế ban hành Quyết định 2834/QĐ-BYT ngày 09/6/2021 về việc Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV và sử dụng số liệu xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV trong phòng chống HIV/AIDS.

Theo đó, việc thực hiện tư vấn và xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV dựa trên các nguyên tắc sau: Tư

vấn xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV được lồng ghép vào quy trình cung cấp dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế cho tất cả các đối tượng xét nghiệm HIV; Không nên thực hiện xét nghiệm nhiễm mới HIV đối với người có hành vi nguy cơ cao đang điều trị PrEP, người đã có kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính từ 01 năm trở lên...

Trình tự thực hiện xét nghiệm nhiễm mới HIV như sau: Xét nghiệm khẳng định HIV; Xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV bằng sinh phẩm nhanh; Xét nghiệm tải lượng HIV; Nhận kết quả tải

lượng HIV; Phân tích biện luận kết quả xét nghiệm nhiễm mới HIV; Ghi chép kết quả xét nghiệm nhiễm mới HIV.

Dữ liệu nhiễm mới HIV được quản lý theo từng trường hợp, phân tích báo cáo sử dụng theo hệ thống quản lý dữ liệu tuân thủ tính bảo mật thông tin. Các cơ sở xét nghiệm tham gia vào quá trình xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV có trách nhiệm cập nhật dữ liệu ngay sau khi có kết quả xét nghiệm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/6/2021.

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

### DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

*Căn cứ Luật số 67/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Toàn văn dự thảo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và được gửi tới các cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo.*

*Dự thảo Nghị định quy định rõ việc áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính, dự thảo nêu rõ, việc lựa chọn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để xử phạt đối với hành vi*

*vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.*

*Trường hợp hành vi vi phạm hành chính được thực hiện trong một khoảng thời gian có nhiều văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thì người có thẩm quyền xử phạt căn cứ vào hồ sơ, tài liệu của vụ việc cụ thể, thời điểm thực hiện hành vi, thời điểm kết thúc hành vi và tính chất của hành vi vi phạm trong vụ việc để xác định văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi vi phạm. Theo đó, đối với hành vi vi phạm hành chính được thực hiện và đã kết thúc thì văn bản được áp dụng để xử phạt là văn bản đang có hiệu lực tại thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì văn bản được áp dụng để xử phạt là văn bản đang có*

hiệu lực tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm.

Văn bản dự thảo cũng quy định rõ áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt trong cùng một lần, trong đó có từ 2 hành vi trở lên bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng cùng một loại giấy phép, chứng chỉ

hành nghề, thì áp dụng thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép; chứng chỉ hành nghề của hành vi vi phạm hành chính có thời hạn tước dài nhất.

Theo dự thảo Nghị định, thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề không phụ thuộc vào cơ quan, người đã cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề mà chỉ thực hiện theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

**1. Hỏi:** Nguyên tắc hoạt động của Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam?

**Trả lời:** Điều 3 Thông tư số 41/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam quy định:

- Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

- Quỹ sử dụng con dấu, kinh phí và bộ máy của Kho bạc Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

**2. Hỏi:** Nguyên tắc quản lý tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam?

**Trả lời:** Điều 4 Thông tư số 41/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán,

quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam quy định:

- Quỹ thực hiện thu, chi, kế toán, quyết toán, báo cáo và công khai tài chính của Quỹ theo hướng dẫn tại Thông tư này.

- Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của Quỹ của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật; giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.

- Quỹ được sử dụng vốn nhàn rỗi của Quỹ để gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ, nhưng phải đảm bảo an toàn.

- Sau khi Quỹ chấm dứt hoạt động và giải thể, số dư của Quỹ (nếu có) được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vắc-xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước.



**3. Hỏi:** Quy định về thẩm quyền quyết định chi của Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam?

**Trả lời:** Điều 17 Thông tư số 41/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam quy định:

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí để mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chi từ Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định.

- Căn cứ các nội dung chi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Y tế lập hồ sơ đề nghị xuất Quỹ để chi theo quy định. Hồ sơ đề nghị xuất Quỹ bao gồm: văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung chi từ Quỹ; văn bản đề nghị của Bộ Y tế về việc chi từ Quỹ (trong đó nêu rõ: nội dung chi; số tiền; tên đơn vị nhận tiền, địa chỉ, số tài khoản, tên ngân hàng).

- Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng số tiền được cấp từ Quỹ để mua, nhập khẩu vắc-xin, tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước; quản lý, sử dụng vắc-xin đã mua, nhập khẩu và vắc-xin đã tiếp nhận từ các nhà tài trợ theo đúng quy định.

**4. Hỏi:** Việc Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi của Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam được thực hiện như thế nào?

**Trả lời:** Điều 24 Thông tư số 41/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam quy định:

- Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Định kỳ 6 tháng tổng hợp báo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thu, chi tài chính Quỹ;

b) Căn cứ báo cáo quyết toán của Quỹ, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để tổng hợp chung nguồn lực báo cáo Quốc hội trong các báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

- Quỹ có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật và yêu cầu của nhà tài trợ cho Quỹ./.